

## Thư gửi phụ huynh và người chăm sóc về cuộc xung đột ở Trung Đông

Tên trường học

Name of school

Kính thưa quý vị phụ huynh và người chăm sóc

Tại trường, chúng tôi tôn trọng sự đa dạng văn hóa của cộng đồng trường học và thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết về các viễn cảnh đa dạng và quan điểm về thế giới. Với sự leo thang gần đây trong cuộc xung đột ở Trung Đông, tôi muốn bảo đảm với quý vị là trường chúng ta cố gắng cung cấp một môi trường an toàn và hỗ trợ cho học sinh, nhân viên và gia đình thuộc mọi nguồn gốc.

Chúng tôi xin chia sẻ với những người trong cộng đồng có thể bị ảnh hưởng của cuộc xung đột.

Mối âu lo về cuộc xung đột có thể gây ra những cảm xúc và phát biểu quan điểm mạnh mẽ trong số học sinh có người nhà hoặc bạn bè bị ảnh hưởng, hoặc có mối liên hệ với khu vực này. Nhân viên chúng tôi nhận biết điều này và rất nhạy cảm đối với cảm xúc và phản ứng của học sinh. Xin quý vị yên tâm là mọi cuộc thảo luận, chủ đề hoặc hành vi của học sinh có thể nảy sinh do cuộc xung đột sẽ được xử lý một cách công bằng và cẩn thận. Luôn có sẵn dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về an sinh, và những học sinh bị lo lắng hoặc khó chịu được khuyến khích nói chuyện với nhân viên tư vấn của trường hoặc giáo sư của các em.

Chúng tôi yêu cầu quý vị nói chuyện với con em ở nhà về bất kỳ mối lo ngại nào mà em có thể có vào lúc này, và nhắc nhở em là trường chúng ta là nơi an toàn, khuyến khích sự tôn trọng trong tất cả mọi người. Xin quý vị liên lạc với trường nếu có bất kỳ mối quan ngại nào để chúng ta có thể cùng nhau làm việc nhằm bảo đảm tất cả học sinh cảm thấy an toàn và được hỗ trợ tốt.

Nếu quý vị cần thông ngôn viên, xin gọi Dịch Vụ Thông Ngôn qua Điện thoại theo số 131 450 và hỏi xin thông ngôn nói tiếng Việt. Cho nhân viên tổng đài biết số điện thoại quý vị muốn gọi, và họ sẽ kiếm thông ngôn viên giữ đường dây để giúp quý vị trong cuộc đàm thoại. Dịch vụ này miễn phí cho quý vị.

Xin cảm ơn quý vị đã liên tục hỗ trợ trong việc thúc đẩy một môi trường học tập tích cực và tôn trọng tại trường chúng ta.

Thân chào quý vị

Tên của hiệu trưởng

Name of principal